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________________ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๗  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๕  คน  (ลาการประชุม) 
 

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

 
เรื่องท่ีพิจารณา  

 มาตรา  ๓๕   ● พิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทย  
 ●  สภากาชาดไทย 
 

มาตรา  ๒๕  ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในก ากับ (ต่อ)
          ●  สถาบันพระบรมราชชนก 

 ●  กรมควบคุมโรค  
     ●  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ●  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
     ●  กรมอนามัย  
     ●  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     ●  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

  ●  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
     ●  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส าหรับกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 

     ●  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
     ●  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     ●  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

      ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
     ●  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
     ●  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
 
 
 
   



๒ 
 

 มาตรา ๒๒ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงแรงงาน  
●  ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
●  กรมการจัดหางาน 
●  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
●  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
●  ส านักงานประกันสังคม 
●  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
     และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)   
 

ผลการพิจารณา 
 

สภากาชาดไทย     ๘,๒๖๕,๔๔๒,๗๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด                -                บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของสภากาชาดไทย ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการบูรณการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ต ารวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร  
- กรณีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ มีลักษณะรวมศูนย์ที่หน่วยงานกลาง  

จึงขอทราบแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- กรณีการจัดสรรงบประมาณในจ านวนร้อยละ ๓๔ เปอร์เซ็นต์  ส่วนงบประมาณจ านวน  

๖๖ เปอร์เซ็นต์ จัดงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ขอทราบรายละเอียดปริมาณการส ารองโลหิต อัตราส ารอง และการบริหารจัดการโลหิต 
- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ และการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน

ช่วยเหลือประชาชน 
- ขอทราบแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 
- ขอทราบแนวทางการจัดซื้อวัคซีนในนามสภากาชาดไทยเพ่ือเพ่ิมช่องทางการน าเข้าวัคซีนป้องกัน

การแพร่ระบาดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  อาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาการชาดไทย 
๒๔๖๑  

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประสบปัญหาการสื่อสารกับประชาชนเกิดการสับสนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  

- ขอทราบรายละเอียดการรับบริจาคพลาสม่าส าหรับบุคคลที่หายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ เนื่องจากจ านวนผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นจ านวนมาก 

- ขอทราบรายละเอียดการรับบริจาคโลหิต ที่บุคคลทั่ วไปบริจาคเลือดที่ โรงพยาบาลอ่ืน
นอกเหนือจากสภากาชาดไทย และการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริจาคโลหิต  

- ขอทราบรายละเอียดศูนย์งูในสถานเสาวภา และแนวทางการจัดตั้งศูนย์งูกระจายไปตามแต่ละ
ภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้สามารถป้องกันตัวอย่างถูกวิธีจากสัตว์อันตราย และเผยแพร่ความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์  

- กรณีวิสัยทัศน์ขององค์กรต้องมีลักษณะปฏิบัติงานได้จริง และเป้าหมายในอนาคต 
- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเซรุ่ม และการส่งออกไปยังประเทศข้างเคียง 
- ขอทราบแนวทางการบริหารเงินนอกงบประมาณจ านวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท มาจากส่วนใดและ

รายได้อ่ืน ๆ  



๓ 
 

- ขอรายละเอียดที่มาของงบประมาณจัดซื้อถุงยังชีพ จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

- ขอทราบแนวทางการจัดเก็บถุงยังชีพ เพ่ือไม่ให้เกิดเสื่อมสภาพ และการแจกถุงยังชัพให้กับ
ประชาชนมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และคณะกรรมการ ISBT 
นานาชาติ  

- ขอทราบความคืบหน้าการจัดท าวัคซีนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ชี้แจงสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศจ านวน ๑๒ แห่ง เป็นศูนย์การชาด 

ประกอบไปด้วย นิวัตกาชาดกับศูนย์กาชาดจังหวัด  
 

สถาบันพระบรมราชชนก   ๑,๐๓๗,๔๖๙,๖๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                -                บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสภากาชาดไทย ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมข้ึนหรือลดลง เมื่อจบการศึกษาสามารถท างานได้ในอัตราเท่าใด หรือว่างงานจ านวนเท่าใด 
- ขอทราบแนวทางการน าช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ โดยการน านักศึกษาหรือบุคลากรมาช่วยเหลือด้านการพยาบาล 
 
กรมควบคุมโรค        ๑,๖๓๓,๔๘๓,๐๐๐ บาท 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์         ๕๔๑,๐๔๕,๔๐๐ บาท 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    ๑๒,๗๓๙,๔๒๔,๑๐๐ บาท 
กรมอนามัย            ๕๑๓,๙๔๗,๕๐๐ บาท 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา        ๕๑๗,๙๗๑,๐๐๐ บาท 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ              ๖,๘๒๖,๓๐๐ บาท 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ              ๖๖,๘๐๖,๕๐๐ บาท 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

   ส าหรับกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน      ๑,๑๘๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข             ๑,๔๖๓,๘๐๐  บาท 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        ๖๙๒,๓๕๒,๐๐๐ บาท 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ         ๑๔๐,๕๕๐,๑๙๔,๐๐๐ บาท  

   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)          ๒๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)          ๑๙,๗๑๓,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด               -           บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กรมอนามัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส าหรับกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพแห่งชาติ  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- โครงการราชทัณฑ์ปันสุข มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) อย่างไร และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะ
เพียงพอหรือไม่ ภายใต้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมสูงขึ้น  

- โครงการที่กรมควบคุมโรคได้รับงบประมาณจากเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท พบว่ามีรายการเบิกจ่าย 
ที่มิใช้รายการเกี่ยวกับวัคซีน เพียงร้อยละ ๓๐ ขอให้หน่วยงานชี้แจงปัญหาหรืออุปสรรคที่ท าให้การเบิกจ่าย
ล่าช้า 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ต่างชนิดกัน 
สามารถท าได้หรือไม่ และเคยมีผลการวิจัยในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีการบังคับใช้มาตรการ State Quarantine 
หรือไม ่

- นอกจากการจัดหารถรับ - ส่ง ผู้ป่วยโดยสถานพยาบาล หน่วยงานมีมาตรการในการจัดรถรับ – 
ส่ง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) หรือไม่ อย่างไร 

- ปัญหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) แต่ไม่ได้รับ
ผลการตรวจ หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงแนวนโยบายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ในพ้ืนที่ 
ที่พักแรงงานก่อสร้าง 

- หน่วยงานสามารถจัดหารถเพ่ือจัดส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ให้กลับไป
รักษายังจังหวัดภูมิล าเนาได้หรือไม่ 

- หน่วยงานได้ก าหนดเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการจัดหาวัคซีนเพ่ือให้ครอบคลุมจ านวน
ประชากร ร้อยละ ๗๐ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเป้าหมายดังกล่าว เป็นการจัดหาวัคซีนประเภทใด 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงแนวทางในการด าเนินการจัดหาวัคซีนของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- การที่หน่วยงานของบเงินกู้ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวนประมาณ ๔๖ ล้านบาท เพ่ือน าไป

วิจัยและพัฒนา Rapid Test ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าในการด าเนินงานดังกล่าว 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าในการวิจัยวัคซีนโรคระบาดในสัตว์ 
- โครงการพัฒนาห้องทดลองส าหรับโรคอุบัติใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่ามีการจัดสรร

งบประมาณเพียง ๑๖ ล้านบาท และเมื่อรวมกับงบประมาณจากเงินกู้ ยังมีจ านวนไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท  
ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่น้อยมาก ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลในการก าหนดจ านวนงบประมาณ 

- ตามเอกสารการน าเสนอของหน่วยงานระบุว่าหน่วยงานมีน้ ายาส าหรับตรวจไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID -๑๙) เหลือ และเมื่อคณะกรรมการควบคุมโรคอนุญาตให้สามารถใช้เครื่องทดสอบ Antigen Test 
หน่วยงานมีแนวทางในการจัดสรรน้ ายาที่เหลืออย่างไร  

- หน่วยงานมีแนวทางในการก ากับและควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจ Antigen 
Test อย่างไร 

- หน่วยงานมีการจัดอันดับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เปรียบเทียบกับระดับสากลหรือไม่ 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าในการพัฒนาวิจัยฟ้าทลายโจร และผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจร

ดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน หรือจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นคุณภาพของวัคซีนที่มีการจัดหาส าหรับประเทศไทย ๒ ชนิด คือ  

Sinovac และ AstraZeneca 
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- หน่วยงานมีงบประมาณจากเงินกู้ คือ การตรวจสอบความพร้อมของสถานพยาบาลและพ้ืนที่
ส าหรับแยกตัวกักตัว พบว่ามีการเบิกจ่ายน้อย ขอให้หน่วยงานชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายล่าช้า
ดังกล่าว 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นการระยะเวลาในการจัดซื้อของหน่วยงานตามระเบียบพัสดุ ซึ่ งใช้
ระยะเวลากว่า ๕ เดือน  

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้วหรือไม่ และหน่วยงานมี
นโยบายในการท าประกันชีวิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรทางการแพทย์
อย่างไร 

- หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการท าประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือไม่ และหากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขอให้ชี้แจงว่าเป็นการ
ใช้งบประมาณจากแหล่งใด 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการแยกตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ไปยัง Hospitel  

- การที่หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการใช้งบประมาณเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเหตุใดไม่มีการน างบประมาณไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

- ภารกิจของหน่วยงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ความคืบหน้าในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร 

- หน่วยงานได้รับงบประมาณส าหรับการปรับปรุงหน่วยบริการของกรม เมื่อเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าว 

- หน่วยงานควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน 
- หน่วยงานควรก ากับดูแลการผลิตสินค้าต่าง ๆ ในท้องตลาด หรือผ่านช่องทางขายสินค้าในระบบ

ออนไลน์ โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขในการขายสินค้าซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงาน ว่าต้องผ่านมาตรฐาน 
เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค 

- การโฆษณาชักจูงผู้บริโภคผ่านรายการสด หน่วยงานอาจไม่สามารถก ากับดูแลได้อย่างทันท่วงที 
โดยกรรมาธิการเสนอให้หน่วยงานหามาตรการในการลงโทษ 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจในอาเซียน แต่
ไม่ผ่านการควบคุมมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามสารบางชนิดที่
แตกต่างกับต่างประเทศ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานเร่งรัดการขึ้นทะเบียนยาแผนไทย 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective 

Equipment: PPE) และประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 
- การจัดซื้อวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) หน่วยงานได้รับรองบริษัทใดบ้าง 
- หน่วยงานควรเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยวัคซีน และศึกษาเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประเทศ

ไทยสามารถพ่ึงพาตนเองในการผลิตวัคซีนได้ 
- หน่วยงานควรเพ่ิมศักยภาพในการทดสอบซึ่งจ าเป็นต้องใช้ประชาชนและงบประมาณจ านวนมาก 

ขอให้หน่วยงานเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการว่าจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถส าหรับ
การทดสอบในระยะที่ ๓ อย่างไร 

- หน่วยงานควรกระจายการท างานตามภารกิจในการวิจัยวัคซีน ให้แก่สถาบันก ารศึกษาที่
หลากหลาย เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 
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- กรรมาธิการสนับสนุนให้หน่วยงานควรเป็นหน่วยบริหารและจัดการทุน เพื่อความต่อเนื่องทางการ
วิจัยและพัฒนาและสร้างความม่ันคงทางด้านวัคซีนในระยะยาว 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- เหตุใดหน่วยงานจึงมีการก าหนดวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก ซึ่งถือเป็นการผลักภาระให้กับ

ประชาชน โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนทางเลือก 
- กรณีการลงนามในสัญญาการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทแอสตรา ถ้าคู่สัญญาไม่สามารถจัดส่งวัคซีน  

ได้ตามที่ก าหนด สัญญามีเงื่อนไขในการบังคับหรือค่าปรับกับคู่สัญญาหรือไม่ ส่วนการน าเข้าวัคซีนมาใน
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมอย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์กระจายวัคซีนให้แต่ละจังหวัดอย่างไร และเหตุใดจังหวัด
บุรีรัมย์ถึงได้รับวัคซีนเป็นอันดับต้น อีกทั้งเมื่อพิจารณากลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุเกิน ๖๐ ปี ถึงได้รับ
สัดส่วนของวัคซีนน้อยกว่าทั้งประเทศ  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการลงนามสัญญากับบริษัทไฟเซอร์แล้วหรือยัง 
- ปัจจุบันหน่วยงานควรพิจารณาการจัดสรรวัคซีนตามจ านวนผู้ติดเชื้อของแต่ละจังหวัดที่เพ่ิมมาก

ขึ้น และพ้ืนที่ที่มีแรงงานตา่งด้าว 
- ตลาดวัคซีนเป็นตลาดของผู้ขายไม่ใช่ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงไม่มีอ านาจในการต่อรอง และต้องรับ

เงื่อนไขของผู้ขายเท่านั้น หน่วยงานควรอธิบายให้มีความชัดเจน 
- กรณีการลงนามสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดิร์นน่า หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร และบริษัทซิ

โนแวคมีผู้แทนในประเทศไทยหรือไม่ 
- ขอทราบจ านวนตัวเลขที่หน่วยงานเป็นหนี้ทั้งหมดมีจ านวนเท่าไร 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีส่วนในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือช่วยเหลือในถิ่นทุรกันดาร

อย่างไร 
- กรณีรายรับของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคลภายนอกที่มิใช้ภาครัฐในแต่

ละปี ขอทราบว่าใครเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และขอทราบความคืบหน้าการส่งเสริมกลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ CSO มีความแตกต่างจาก อสม. อย่างไร 

- ขอทราบการวิเคราะห์ออกแบบการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งงานวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายวัคซีนของประเทศไทย  

- ขอทราบจ านวนตัวเลขการขอรับงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมในปี ๒๕๖๕ 

- ขอทราบจ านวนตัวเลขที่หน่วยงานเป็นหนี้ทั้งหมดมีจ านวนเท่าไร และขอทราบการคุ้มครองใน
เรื่องหลักประกันสุขภาพคุ้มครองบุคคลประเภทใดบ้าง 

- กรณีที่งบบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี และมีการน างบของกองทุนมาใช้  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดสรรการจ่ายงบบุคลากรทางการแพทย์อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดท าโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกที ่
- กรณีปัญหาการสวมสิทธิที่เกิดข้ึน หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร 
- กรณีที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นองค์กรมหาชนมีความแตกต่างจากโรงพยาบาลของรัฐอย่างไร 

และการก าหนดมาตรฐานให้เป็นโรงพยาบาลระดับนานาชาติ หน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไรให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

- กรณีรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานในปี ๒๕๖๑ ได้รับการรับรองโดย
ไม่มีเงื่อนไข ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานให้บริษัทเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี และปี ๒๕๖๓ ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ขอทราบว่าเหตุใดการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานถึงมีการตรวจสอบบัญชีหลายที่ 
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- กรณีท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้วไม่มีขอรับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี ขอทราบว่า
การขอรับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานมีปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่ 

- ขอทราบว่าสถานพยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีจ านวนเท่าไร มีกี่แห่งที่ได้รับการรอง  
จากหน่วยงาน  

- ขอทราบรายละเอียดการก าหนดตัวเลขที่ได้ HA ในจ านวน ๘๐ และจ านวน ๑๒๐ แห่ง 
- กรณีการก าหนด KPI ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ควรก าหนดราคาให้มีความ

เหมาะสมกับผู้บริโภค และการรับรองสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทั้งหมด จ านวน ๑,๔๗๓ แห่ง  
ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๑,๐๗๐ แห่ง ส่วนที่เหลือหน่วยงานมีแผนการด าเนินงานอย่างไร 

หน่วยงานตอบชี้แจง 
กรมควบคุมโรค ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ตามแนวทางการด าเนินงานหากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ 

หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 
โดยจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันการควบคุมโรค โดยเน้นที่โรคติดต่อทางเดินหายใจ มีการคัดกรองวัณโรค 
ตรวจเลือดเพ่ือควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบ  

- ประเด็นงบประมาณจากเงินกู้ รายการวัสดุเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) 
ส่วนที่มิใช่วัคซีน บางรายการต้องจัดซื้อจากต่างประเทศและมีอายุการใช้งาน จึงไม่สามารถจัดซื้อในปริมาณ
มากเพียงครั้งเดียวได้และท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ 

- ประเด็นการฉีดวัคซีนต่างชนิด จะมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และจะมีมติเผยแพร่ต่อไป โดยหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทยหลายหน่วยงานมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าประเทศไทยควรฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน เนื่องจากท าให้ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประชาชนสูงขึ้น 

- ประเด็นการจัดรถรับ – ส่งผู้ป่วย ไม่เพียงพอ กรมควบคุมโรคได้ท างานร่วมกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดท าสายด่วนเฉพาะกิจ ให้ความช่วยเหลือประสานงานกับผู้ป่วยยืนยัน
ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาในเขตพ้ืนที่  รวมทั้งให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวเบื้องต้นและส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล 

- ประเด็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีการตรวจหาเชื้อ บางส่วนไม่ได้รับผลการตรวจ หน่วยงานได้ใช้
วิธีการตรวจหาเชื้อที่รวดเร็วขึ้น และในสัปดาห์ต่อไปจะมีการอนุญาตให้จ าหน่าย Antigen Test Kit เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อได้ด้วยตนเอง ภายใต้ค าแนะน าของบุคลากรสาธารณสุข 

- ประเด็นการตรวจหาเชื้อในที่พักแรงงานก่อสร้าง กรมควบคุมโรคได้ท างานร่วมกับกระทรวง
แรงงาน เพ่ือด าเนินการตรวจหาเชื้อภายใน ๔ สัปดาห์ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการในสัปดาห์ที่ ๒  

- เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ เป็นโรคอุบัติใหม่และเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก  
ท าให้ต้องมีการท าความรู้ ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วัคซีนจึงเป็นเครื่องมื อ
ส าคัญในการรับการแพร่ระบาดและเชื้อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การป้องกันของวัคซีน  
มีประสิทธิภาพลดลง ที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขและการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้มีการเจรจาหาวัคซีนให้ได้อย่าง
น้อย ๑๐๕ ล้านโดส ได้มีการท าสัญญาซื้อวัคซีนแอสตราได้ ๖๕ ล้านโดส ซิโนแวค ๓๙ ล้านโดส และก าลัง 
ลงนามในสัญญาไฟเซอร์ ๒๐ ล้านโดส จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ๕ ล้านโดส และอยู่ในขั้นตอนการเจรจา 
อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับสถานการณ์ และต้องด าเนินจัดหาวัคซีนจากประเทศอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย  
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- การจัดหาวัคซีนใหม่ที่ไม่มีในท้องตลาดที่เป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน การจัดหาวัคซีนโควิด ๑๙  
จึงไม่เหมือนกับการจัดหาซื้อที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่จัดหาวัคซีนมาตั้ งแต่ 
การแพร่ระบาดมีหลักการ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาและผลิตวัคซีนเองภายในประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การเภสัช
กรรม และบริษัทเอกชน และได้มีการพัฒนาวัคซีนโดยทดลองใช้กับมนุษย์แล้ว  

๒. การหาวัคซีนมาใช้ภายในประเทศไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันจัดหาวัคซีน และ  
ให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดซื้อวัคซีนและบริหารจัดการ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ และสถาบันอ่ืน ๆ โดยมิได้ใช้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการ  เช่น สถาบันวัคซีน
แห่งชาติจะมีความรู้ความสามารถและมีเครือข่ายในต่างประเทศ หรือองค์การเภสัชกรรมอยู่ในภาคธุรกิจ  
ในการจัดหายาวัคซีน  

- กรณีการฉีดวัคซีนของชนกลุ่มน้อย นโยบายภาพรวมก าหนดให้ฉีดวัคซีนให้กับคนไทยและต่างชาติ 
รวมถึงแรงงานต่างด้าว แต่อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาความสอดคล้องของคนไทยเป็นส าคัญ 

- กรณีการท าสัญญาเป็นสัญญาที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค และบริษัทแอสตรา
ประเทศไทยได้ร่วมลงนานในสัญญา แต่อย่างไรก็ตามการท าสัญญากับเอกชนต้องยึดตามระเบียบและข้อ
กฎหมาย  

- กรณีการจัดสรรวัคซีนมิใช่หน้าที่ของหน่วยงาน แต่เป็นการด าเนินของหลายหน่วยงานร่วมกันกับ
เครือข่ายในการด าเนินงาน และค านึงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ๑. ระบบสาธารณสุขด าเนินด้วยความ
มั่นคง ปลอดภัย โดยฉีดให้กับบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข ๒. การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันความ
ปลอดภัยและการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ๗ โรค และ
การบังคับจองวัคซีนของแต่ละจังหวัดตั้งแต่ต้น ท าให้บางจังหวัดมีจ านวนการจองที่มากเกินไปท าให้ต้องมี 
การปรับในเรื่องการกระจายวัคซีน เพ่ือให้จังหวัดต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้มีความสอดคล้องต่อความ
ต้องการ และหน่วยงานจะด าเนินการพิจารณาเชิงปริมาณเพ่ือจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัด ๓. การจัดสรรตาม
ความระบาดของโรค เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการแพร่ระบาดเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง ๔ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๔ การจัดสรรตามแนวนโยบายของรัฐบาล เช่น ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ เกาะสมุย เป็นต้น  
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยจะก าหนดสัดส่วนเพ่ือบริหารจัดการ และส่งข้อมูลไปยังแต่ละจังหวัด 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการฉีดวัคซีน 

- กรณีสัญญาที่ลงนามกับบริษัทไฟเซอร์ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมควบคุมโรคลงนามกับสัญญา
กับบริษัทไฟเซอร์เพ่ือจัดซื้อวัคซีน จ านวน ๒๐ ล้านโดส โดยมีจ านวน ๒ สัญญา สัญญาแรกเป็นการรับบริจาค
วัคซีนไฟเซอร์กับประเทศสหรัฐอเมริกา ลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกสัญญาจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท
ไฟเซอร์ คณะรัฐมนตรีให้ทบทวนสัญญาโดยปรึกษากับส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือขอเจรจาเงื่อนไขในสัญญา
บางประการและคาดว่าจะได้ลงนามสัญญาในเร็วนี้ 

- กรณีวัคซีนที่น ามาฉีดให้กับประชาชนภายในประเทศต้องเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และต้องมี
ความปลอดภัย โดยต้องได้รับการรับรองจากกรมอนามัยโลก และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

- กรณีการลงนามในสัญญาจองวัคซีนเป็นการลงนามทั้ง ๓ ฝ่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ และบริษัทแอสตราในประเทศ การเจรจาเริ่มตั้งแต่กลางปี ๒๕๖๓ และลงนามสัญญาปลายปี 
๒๕๖๓ การเจรจาลงนามสัญญาในขณะนั้นยังมิได้มีการผลิตวัคซีนและยังมิได้ท าการศึกษาวิจัยอย่างสมบูรณ์ 
ท าให้ไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนได้เมื่อไร แต่ถ้าบริษัทแอสตราผลิตได้จ านวนเท่าไรทางกรม
ควบคุมโรค สถาบันวัคซีน และบริษัทแอสตราประเทศไทย ต้องท าการเจรจาทุกเดือนว่าสามารถส่งวัคซีน
ให้กับประเทศไทยได้เป็นจ านวนเท่าไร แต่ในสภาวะฉุกเฉินท าให้ต้องด าเนินการท าสัญญาจองวัคซีนกับบริษัท
แอสตรา  
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- การก าหนดเงื่อนไขข้อบังคับตามสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามก าหนด เนื่องจากการ
ท าสัญญาจองวัคซีนในขณะนั้นยังมิได้มีการผลิตวัคซีนเสร็จสมบูรณ์ แต่เป็นการด าเนินการในสภาวะฉุกเฉิน  
จึงสามารถก าหนดได้ว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบวัคซีนได้วันไหน ท าให้มิได้ก าหนดในเรื่องค่าปรับไว้ในสัญญา  

- กรณีแผนการกระจายวัคซีน หน่วยงานมีการปรับแผนการกระจายทุกเดือนโดยพิจารณาจาก
รายละเอียดแต่ละจังหวัดที่ส่งมาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

- กรณีเป้าหมายแรกคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยง ๗ โรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ 
หน่วยงานมีเป้าหมายพิเศษเพ่ิมเติมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป เช่น จังหวัดที่จัดสถานที่ท่องเที่ยว หรือการ
จัดกิจกรรมเก่ียวกับกีฬา  

- กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานลงสัญญาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ส่วนมติคณะรัฐมนตรีอาทิตย์ที่ผ่านก าหนดให้ลงนามสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ และสัญญาลงนามกับบริษัท
แอสตราที่ลงนามทั้ง ๓ ฝ่าย จะด าเนินการจัดส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีการตกลงราคาจัดซื้อวัคซีนแอสตราไม่รวมค่าขนส่งและค่าด าเนินการอ่ืน ๆ จ านวน ๕ 
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อโดส และมีการส่งมอบวัคซีนแล้วจ านวน ๗ ล้านโดส และวาระแห่งชาติที่มีเป้าหมายใน
ด าเนินการภายในเดือนมิถุนายนสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่วนเดือนกรกฎาคมมีเป้าหมาย  
ที่จะฉีดวัคซีนให้ได้จ านวน ๑๐ ล้านโดส  

- กรณีสัญญาซื้อวัคซีนแอสตราจ านวน ๑๑ ล้านโดส โดสละ ๕ เหรียญสหรัฐอเมริกา มีการส่งมอบ
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗๗,๓๐๐ โดส วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๔๒,๒๐๐ 
โดส วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๑๘๗,๑๐๐ โดส วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๖๓๒,๑๐๐ โดส 
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๙๘๔,๐๐๐ โดส วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๕๙๓,๓๐๐ โดส วันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๒๓,๖๐๐ โดส วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๘๔๖,๐๐๐ โดส และเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๕๕๐,๐๐๐ โดส เป็นการส่งมอบเป็นระยะ ส่วนการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเกิดจาก
การแพร่ระบาดของจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานได้ประสานองค์การเภสัชกรรมให้จัดหาวัคซีนในหลาย ๆ  
ที่ ประกอบการหาวัคซีนเป็นการจัดหาแบบเร่งด่วน และได้รับค าตอบจากบริษัทซิโนแวค ๑๗ เหรียญสหรัฐ 
ต่อโดส จึงด าเนินการท าสัญญาจัดซื้อจ านวน ๒ ล้านโดส และได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้จัดซื้อเพ่ิมจ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ โดส ในราคา ๑๕ เหรียญสหรัฐต่อโดส และการแพร่ระบาดเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลจึงด าเนินการจัดซื้อวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมเพ่ิมอีก จ านวน ๕.๖ ล้านโดส ในราคา ๑๕ เหรียญ
สหรัฐต่อโดส  

- กรณีการท าสัญญากับบริษัทซิโนแวคจะแตกต่างจากการท าสัญญากับบริษัทแอสตรา เนื่องจาก
สัญญาแอสตราเป็นการท าสัญญาจองซื้อล่วงหน้าที่ยังไม่มีการผลิตวัคซีน แต่สัญญาซิโนแวคเป็นการจัดซื้อ  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและมีสินค้าแล้วจึงเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- กรณีการน าเข้าวัคซีนซิโนแวคและแอสตรา มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม ส่วนการซื้อวัคซีนผู้ขาย  
มีอ านาจการต่อรองสูง ท าให้การเจรจาสัญญาต้องมีเงื่อนไขโดยต้องไม่เปิดเผยความลับ และเงื่อนไขในสัญญา
ประเทศไทยได้รับความเสียเปรียบ เช่น การรับวัคซีนแล้วได้รับความเสียหายเกิดขึ้น ต้องเป็นภาระของผู้ซื้อ 
ไม่เป็นภาระของผู้ขาย การรักษาความลับ ซึ่งเอกสารที่ขอต้องได้รับอนุญาตจากผู้ขายก่อนที่จะส่งมอบให้กับ
คณะกรรมาธิการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้  
- ประเด็นการรับรองมาตรฐานสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานได้ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  

เพ่ือตรวจสอบมาตรฐาน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



๑๐ 
 

- ประเด็นงบประมาณของหน่วยงาน แหล่งงบประมาณของหน่วยงานมาจากงบประมาณแผ่นดิน
และได้รับงบประมาณในการท าวิจัยจากแหล่งอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวัคซีน 
กรมควบคุมโรค เป็นต้น 

- ประเด็นที่มีการวิจัย Rapid Test ของหน่วยงาน คือการวิจัยเกี่ยวกับ Rapid Test – Antibody 
ไม่ใช่ Rapid Test – Antigen แต่อย่างใด 

- ประเด็นสถานการณ์การตรวจหาเชื้อ แม้จะมีการอนุญาตให้ตรวจหาเชื้อโดย Rapid Test – 
Antigen แต่หน่วยงานยังมีความจ าเป็นต้องมีน้ ายาตรวจส ารอง เพ่ือใช้ในกรณียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นปริมาณมาก 

- ประเด็นการฉีดวัคซีนต่างชนิดเป็นเข็มที่สอง หน่วยงานมีการท าวิจัยซึ่งปรากฏผลการวิจัย
สอดคล้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการฉีด Sinovac เข็มแรก และฉีด AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง 
ให้ผลในการป้องกันได้ดีกว่าการฉีด Sinovac สองเข็ม 

- ประเด็นการจัดอันดับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่มีการจัดอันดับแต่อย่างใด 
- ประเด็นการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน หน่วยงานเป็นผู้ตรวจมาตรฐานรับรองรุ่นการผลิต  

โดยพิจารณาด้านความปลอดภัยและเอกลักษณ์ของวัคซีนก่อนการออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ หากรุ่ นการผลิต
แตกต่างกัน คุณภาพของวัคซีนอาจจะแตกต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องตรวจรับรองทุกรุ่นการผลิต 

- ประเด็นฟ้าทลายโจร มีผลการวิจัยรับรองว่าฟ้าทลายโจรไม่มีผลในการป้องกันการติดเชื้อ แต่ช่วย
ลดอาการการเป็นผู้ป่วยรุนแรง นอกจากนี้ ปัจจุบันมีงานศึกษาท่ีพบว่ารากกัญชาอาจช่วยในการฟ้ืนฟูปอดได้ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากอุปกรณ์ห้องแยกโรคและอุปกรณ์ในการรักษา

ผู้ป่วยต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ จึงท าให้ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อมากกว่าปกติ 
- ประเด็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่ง ร้อยละ ๓๕.๔ 

จ านวนประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ คน 
- ประเด็นการประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) หน่วยงานไม่มีนโยบายใน

การซื้อประกันให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) แต่สนับสนุนการตั้งกองทุนเพ่ื อให้ความ
ช่วยเหลือแทน 

- ประเด็น Hospitel มีโรงแรมที่ประสงค์จะเข้าร่วมด าเนินการจ านวนมาก แต่มีเงื่อนไขส าคัญคือ
ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ไปประจ ายัง Hospitel ด้วย จึงท าให้การด าเนินการดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคใน
การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 

- ประเด็นงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หน่วยงานใช้งบประมาณกว่า 
๑๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นรายเดือน  

- ประเด็นผู้ติดยาเสพติด หน่วยงานได้ด าเนินการโครงการ “อสม. Buddy” ในการดูแล ติดตาม  
และให้ก าลังใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 

กรมอนามัย ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดย

หน่วยงานจะด าเนินการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วที่สุด 
- การท างานร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บทบาทหลักของกรม

อนามัยคือการท างานนโยบาย การก าหนดมาตรการ การบังคับใช้กฎหมาย และการท างานวิชาการ  
เพ่ือพัฒนารูปแบบและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เช่น กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมอาหาร
ปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลในสถานประกอบการ เป็นต้น 

 
 



๑๑ 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ประเด็นการขึ้นทะเบียนสมุนไพร หน่วยงานสามารถเร่งด าเนินการได้ภายใน ๒๐ วัน 
- ประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจในอาเซียน การพิจารณารับรองสารที่

ใช้ในสินค้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเทศ กรณีที่กฎหมายไทยก าหนดข้อห้ามจะไม่ส ามารถน าเข้าสาร
ดังกล่าวได ้

- ประเด็นอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
ประเทศไทยมีห้องทดลองในการท าชุด PPE ได้ จ านวน ๒๒ โรงงาน  

- ประเด็นการโฆษณาถังเช่า ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายไม่สามารถอ้าง
สรรพคุณในด้านการรักษาโรคได้  

- ประเด็นวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) หน่วยงานมีการขึ้นทะเบียนวัคซีนแล้ว 
จ านวน ๖ ชนิด โดยหากมีการจัดส่งข้อมูลครบถ้วน หน่วยงานสามารถพิจารณาขึ้นทะเบียนได้ภายใน ๓๐ วัน 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- กรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ลดลงในปี ๒๕๖๕ เนื่องจากส านักงบประมาณพิจารณาจาก

การใช้งบประมาณในปี ๒๕๖๔ ท าให้ถูกปรับลดงบประมาณทุกปี การบริหารจัดการหน่วยงานใช้เงินสะสมใน
การแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันเงินสะสมไม่คงเหลือ แต่เมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายกับมีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น บุคลากรจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงาน แต่งบบุคลากรในปี 
๒๕๖๕ ถูกปรับลดลง ดังนั้น ในปี ๒๕๖๖ คาดการณ์ว่าหน่วยงานต้องมีการด าเนินการปรับลดจ านวนบุคลากร
ให้น้อยลง  

- ภารกิจของหน่วยงานได้จัดหางบประมาณในการวิจัยเพ่ือพัฒนาวัคซีนโควิด ๑๙ และการวิจัย
พัฒนาวัคซีนล่วงหน้า ร่วมกับกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นที่มาของการได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เป็นงบกลาง 
และงบเงินกู้ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในเรื่องการวิจัยได้รับงบประมาณน้อยมาก ดังนั้น การได้รับการ
สนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นการสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน
ในการสนับสนุนการวิจัย  

- กรณีการท าสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดิร์นน่าเป็นการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมร่วมกับบริษัท
ซิลลิคฟาร์มา ส่วนซิโนแวคไม่มีผู้แทนอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่ถือทะเบียนของบริษัทซิโนแวค คือ องค์การเภสัชกรรม 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- หน่วยงานมีหนี้อยู่ ๒ ส่วน ได้แก่ หนี้บุคลากร ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๓ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ จ านวน 

๒๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนของการของบกลางในปี ๒๕๖๔ ส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๕ งบกองทุนการแพทย์
ฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๑ มีหนี้จ านวน ๑๒ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๘๑ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓ ล้านบาท 
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๓๗ ล้านบาท และสะสมทั้งหมดรวมอยู่ที่ ๒๓๕.๙๔ ล้านบาท  

- กรณีการช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร หน่วยงานไม่มีทรัพยากรเป็นของตนเอง 
ทั้งหมดเป็นระบบบูรณาการ เช่น ศูนย์รับแจ้ง ๑๖๖๙ ปัจจุบันมีท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

- กรณีหน่วยฉุกเฉินหน่วยงานใช่ของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรทั้งหมด 
ปัจจุบันหน่วยงานได้ท าความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ส่วนเรือ
หน่วยงานขอใช้ร่วมกับต ารวจน้ าหรือภาคเอกชนต่าง ๆ อีกทั้ง ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือพัฒนา 
รถฉุกเฉินที่สามารถท า CT Scan และการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าถึงยากโดยร่วมกับกรมอุทยานสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช 

 
 
 



๑๒ 
 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- กรณีการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณที่ถูกตัดแล้วแต่ยังมิได้ผ่าน

กรรมาธิการ จ านวน ๖๘๘ ล้านบาท 
- กรณีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO ต้องด าเนินการผลักดันให้มีทุกองค์การที่มีขนาดใหญ่ 

โดยต้องมีผู้บริหารในการดูแลในภาพรวม การจัดสถานที่ การดูแลความสะอาดของอากาศ และการดูแล
คุณภาพของอาหาร 

- กรณีการวิเคราะห์ออกแบบถ่ายโอน หน่วยงานได้มีการศึกษาและมีผลออกมาอย่างชัดเจนแต่มิได้
ด าเนินการต่อ เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค แต่มีแนวทางที่จะผลักดันในเรื่องของสุขภาพและการประสานงาน
ในแต่ละเขตมีความเชื่อมโยงกันและเท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ 

- กรณีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับโควิด ๑๙ หน่วยงานมีการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและส่งต่อ
ให้กับสถาบันการศึกษา 

- กรณีเรื่องงบวิจัยหน่วยงานมีการศึกษาวิจัยต่อยอดอย่างต่อเนื่อง แต่การงบวิจัยที่เกี่ยวกับโควิด
ทั้งหมดหน่วยงานได้ให้สถาบันวิจัยแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ แต่เพียงให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาใน
การจัดสรรงบให้กับงานวิจัย 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- กรณีการจัดท างบเพ่ือจัดท ารายงานของผู้สอบบัญชีในปี ๖๒ ใช้ของภูมิไทยที่เป็นเอกชน ปี 

๒๕๖๓ ใช้ของภูมิไทย แต่รายงานที่น ามาชี้แจงให้กับคณะกรรมาธิการเกิดข้อผิดพลาด ซึ่ งข้อเท็จจริงเป็น
เอกสารของกรมบัญชีกลางที่ก าหนดให้หน่วยงานต้องส่งงบให้กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มิใช่การ
ตรวจสอบบัญชี  

- กรณีการก าหนดวิสัยทัศน์ให้โรงพยาบาลไปอยู่ในระดับสากล ซึ่งหน่วยงานมีแนวทางที่จะ
ด าเนินการให้โรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากต่างประเทศของ JCI แต่
ในบ้านเรามีระบบการตรวจสอบที่เป็นระบบ HA และผ่านการรับรองขั้นที่ ๔ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมที่จะเข้าสู่
ระบบสากล 

- กรณีการด าเนินงานต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปอย่างไร กระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลเดียว 
ที่ เป็นองค์การมหาชน และมีโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ที่ออกนอกระบบเช่นกัน ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลจุฬา และหน่วยงานสามารถออกนอกระบบและพิสูจน์ตัวเองได้ว่าสามารถลดภาระของภาครัฐได้
อย่างแท้จริง และออกเป็นระยะเวลาจ านวน ๒๐ ปี 

- กรณีการด าเนินงานของโรงพยาบาลมิได้ท าการของบประมาณในเรื่องของงบบุคลากร เครื่องมือ 
ทางการแพทย์ งบลงทุน เนื่องจากหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มิได้แสวงหาผลก าไร และบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีอย่างคุ้มค่า และให้บริการในราคาที่เหมาะสม และปัจจุบันพ้ืนที่การลงรับของประชาชนไม่
เพียงพอท าให้ต้องมีการขยายอาคารเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ถ้าเป็นงบลงทุนต้อ งด าเนินการขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล เช่น อาคารจอดรถ อาคารสนับสนุนผู้ป่วย  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอเอกสารดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษาเรื่องน้ ามะพร้าวซึ่งหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ 
  ๒. ขอทราบรายละเอียดการก าหนดตัวเลขที่ได้ HA ในจ านวน ๘๐ และจ านวน ๑๒๐ แห่ง 
- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก ขอเอกสารดังนี้ 
  ๑. ขอข้อมูลการติดต่อเพ่ือซื้อขายวัคซีนระหว่างบริษัทเอกชนและส านักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา 
  ๒. ขอเอกสารสัญญาการจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca  
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- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอเอกสารดังนี้ 
  ๑. ขอสรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการพัฒนาวัคซีน ซึ่งหน่วยงานได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่งเงินกู้ งบกลาง และจากหน่วยงานอื่น ๆ ทุกรายการ 
  ๒. ขอเอกสารรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ ค่าตรวจคัดกรอง ค่ารักษา ค่าฉีดวัคซีน 

ค่ารักษาอาการที่ได้รับวัคซีน ที่หน่วยงานได้ของบกลางเรื่องค่าบริการการติดเชื้อโควิด ๑๙ ในปี ๒๕๖๓ 
ประมาณ ๒,๒๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ขอรับงบเงินกู้เรื่องค่าบริการการติดเชื้อโควิด ๑๙ ประมาณ ๑๗,๐๐๐ 
ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ได้รับเงินกองทุน ๘๕๐ ล้านบาท และขอรับจากพระราชบัญญัติเงินกู้อีก ๑๓,๗๗๐ ล้านบาท  

- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบเอ็ด ขอเอกสารดังนี้ 
 ๑. ขอเอกสารสัญญาการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกของประเทศไทย 
 ๒. ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติทั้งหมด  
- นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารสัญญาการจัดซื้อวัคซีนยี่ห้อซิโนแวค

ทั้งหมด พร้อมแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายนอกจากค่าวัคซีนที่เกิดข้ึนภายในประเทศไทย 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ  

๑. ขอเอกสารมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมควบคุมโรคลงสัญญากับบริษัทไฟเซอร์ และสัญญา
การจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทซิโนแวคทั้งหมด 

๒. ขอทราบรายละเอียดการใช้งบสะสมในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาวัคซีนในปี ๒๕๖๔  
 

กระทรวงแรงงาน         ๔๕,๗๕๔,๙๑๑,๙๐๐  บาท 
 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๔๖๘,๗๖๕,๒๐๐  บาท 
 กรมการจัดหางาน ๓๕๙,๘๒๐,๗๐๐  บาท 
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน             ๕๖๓,๕๘๖,๐๐๐  บาท 
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   ๒๔๙,๒๙๗,๐๐๐  บาท 
  ส านักงานประกันสังคม         ๔๔,๐๙๑,๐๗๖,๐๐๐  บาท 
  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
  และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)         ๒๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท 

  ไม่มีรายการปรับลด                -                บาท 

  สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานประกันสังคม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ใช้แรงงาน หน่วยควรเพ่ิมช่องทาง 
การเรียนรู้ที่สามารถวัดถึงประสิทธิภาพ ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โดยน าระบบ e - Learning มาใช้ 

- สอบถามเกี่ยวกับการทบทวนอาชีพสงวนไว้ส าหรับคนไทยมีการด าเนินการอย่างไร  
- สอบถามเกี่ยวกับเงินสมทบค้างจ่ายเข้ากองทุน 
- สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนแรงงานในแต่ละส่วน

จ านวนเท่าใด ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ท าให้โรงงานหรือผู้ประกอบการเลิกจ้างลูกจ้าง
มากน้อยเพียงใด มีมาตรการให้ความช่วยเหลือกับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างหรือแรงงานที่ตกงานอย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายและที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
มีจ านวนเท่าใด มาตรการเลิกจ้างหรือให้หยุดการปฏิบัติงาน ท าให้แรงงานต่างด้าวดังกล่าวมีปัญหา  



๑๔ 
 

ด้านกฎหมายหรือไม่ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือกับแรงงงานต่างด้าวด้านข้อจ ากัดด้านกฎหมายอย่างไร 
กรณีแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศและเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อได้อย่างมาก
เช่นกัน ควรมีมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ที่มีประสิทธิภาพ  

- งบประมาณในโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานมีการจัดซื้อรถยนต์ให้รัฐมนตรี ๑ คัน 
จ านวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท และจัดซื้อให้เลขานุการรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่ง เห็นว่า ในสภาวการณ์เช่นนั้น
ควรน างบประมาณดังกล่าวมาแก้ปัญหาแรงงานมากกว่าการจัดซื้อรถยนต์ให้กับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

- เหตุใดในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต โครงการบริหารจัดการให้โอกาสแรงงาน
จึงมีรายละเอียดงบประมาณที่ขอรับจัดสรรเป็นรายการก่อสร้างงานประตู รั้วคอนกรีตเสาธงพร้อมก าแพง 
กันดินทลายส านักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จ านวน ๑๖ ล้านบาท น าเงินไปให้ความช่วยเหลือกับแรงงาน
น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าหรือไม่   

- สอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกับแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หน่วยงานให้
ความช่วยเหลือหรือไม่ หน่วยงานควรเข้าไปตรวจโรคโควิด ๑๙ ในเชิงรุกเพ่ือค้นหาผู้ติดเชื้อในโรงงานโดย 
ไม่ควรมีการกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นควร
มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการด าเนินการที่มีความชัดเจนในการด าเนินการ  

- สอบถามเกี่ยวกับมาตรการและระบบในการควบคุมแรงงานต่างด้าวอย่างไร หน่วยงานมีแผนและ
มาตรการในการปราบปรามการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศหรือไม่ อย่างไร  

- จากกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลดระดับการค้ามนุษย์ไทยลงมาเป็น Tier 2 Watch List ซึ่งเป็น
ระดับท่ีต้องจับตาดู เหตุใดประเทศไทยถึงถูกลดระดับลง มีมาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร  

- ขอให้หน่วยงานให้การดูแลแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากธุรกิจบาง
ประเภทต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนหน่วยงานควรให้การดูแลสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว
ด้วย ทั้งนี้ มีโครงการที่จะฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าวเมื่อใด ให้การดูแลกับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในแคมป์
คนงานอย่างไร  

- สอบถามส านักงานประกันสังคมเกี่ยวกับกิจการที่หน่วยงานจะให้การเยียวยามีทั้งสิ้น ๙ กิจการ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ไม่ได้ประกอบกิจการที่หน่วยงานจะให้การเยียวยาแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโรคโควิด ๑๙ สามารถยื่นค าร้องขอรับการเยียวยาได้หรือไม่ อย่างไร 

- หน่วยงานควรน าเงินสะสมที่มีอยู่มาใช้ในการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
- สอบถามเกี่ยวกับเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่รัฐบาลค้างจ่ายมีจ านวนเท่าใด มีการ 

คิดดอกเบี้ยจากเงินค้างจ่ายหรือไม่ ผู้บริหารกองทุนประกันสังคมควรมีการเลือกตั้งจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- สอบถามกรมการจัดหางานเกี่ยวกับหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวด้าน
สาธารณสุขเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีนโยบายให้ยกเลิกการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
หนังสือดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือจริงหรือไม่  

ผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานตอบ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้  
- ชี้แจงเกี่ยวฐานข้อมูลด้านแรงงานนั้น แรงงานแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานในระบบ

ประกันสังคมปัจจุบันแรงงานในระบบดังกล่าวประมาณ ๑๖ ล้านคน และกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นกลุ่ม 
ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง ปัจจุบันมีแรงงานกลุ่มดังกล่าวประมาณ ๒๐ ล้านคน  

- การใช้ความช่วยเหลือกรณี ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้  เคมิคอลนั้น หน่วยงานมีการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ซึ่งมีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ
จ านวน ๔๖ คน ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านค่าจัดการศพและการรักษาพยาบาล  

- แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการฉีดวัคซีน  



๑๕ 
 

กรมการจัดหางาน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวจ านวน

๒,๓๘๐,๗๖๗ คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือประมาณ ๒,๑๖๒,๐๐๐ กว่าคน จากการแพร่ระบาด
โรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้นายจ้างประสบปัญหาการขาดแรงงานต่างด้าวอย่างมาก เนื่องจากมีการชะลอการ
น าเข้าแรงงานต่างด้าว จึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้  
ต่างด้าวกลุ่มที่เคยมีนายจ้าง กลุ่มที่ใบอนุญาตท างานขาดอายุหรือกลุ่มที่แจ้งออกจากนายจ้างเดิมและ  
หานายจ้างใหม่ไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ได้มีการให้แรงงานต่างด้าวท างานในประเทศต่อไป  

- กรณีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยนั้น หน้าที่ของกระทรวงแรงงานคือการออกใบอนุญาตและ
ด าเนินการอย่างอ่ืนเกี่ยวกับการท างานของแรงงานต่างด้าวไม่ได้หน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบแรง งานใน
บริเวณชายแดน หน่วยงานอาจมีข้อผิดพลาดในส่วนการด าเนินการอย่างเข้มงวดกับนายจ้างในสถาน
ประกอบการด้วยเหตุข้างต้นจึงเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้น าต่างด้าวมาขึ้น
ทะเบียนซึ่งมีแรงงานกลุ่มนี้มายื่นขึ้นทะเบียนเพ่ือท างานประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน มีการลงทะเบียน
ออนไลน์ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน และที่เหลืออีกจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ กว่าคนอยู่ระหว่างตรวจหาเชื้อโรคโควิด ๑๙ 
มีการตรวจเชิงรุกแล้วประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จ ากัด นั้น หน่วยงานได้เข้าไปในที่เกิดเหตุและมีค าสั่งให้

นายจ้างมาสอบถามข้อเท็จจริงและได้ด าเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้มีการถอดบทเรียนเพ่ือวิเคราะห์หา
สาเหตุจัดท าแผนด้านความปลอดภัยและแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างในสถานประกอบการกิจการจะมีการ
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตรายเพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพให้กับลูกจ้าง ในส่วน
แผนระยะยาวนั้นหน่วยงานจะมีการน าข้อมูลสถานประกอบการที่ไม่ผ่านการตรวจเกินกว่า ๕ ปี มาเป็น
แผนการตรวจในด้านความปลอดภัยในการท างาน จะมีการจัดล าดับกลุ่มเสี่ยง จัดท าฐานข้อมูลสารเคมี
อันตรายและด าเนินการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- ชี้แจงเกี่ยวกับลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการที่ท างานแทนผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ นั้น 
สิทธิของลูกจ้างสามารถลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง ส่วนเรื่องของค่าจ้างนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งโดยสิทธิที่จะได้รับ
ค่าจ้างในปีหนึ่งเป็นจ านวน ๓๐ วัน 

- ชี้แจงเก่ียวกับการท างานล่วงเวลาหากลูกจ้างไม่ยินยอมไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา
ได้ การหยุดพักร้อนประจ าปีขั้นต่ าสุดลูกจ้างสามารถลาพักร้อนได้ปีละ ๖ วัน กรณีนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นค าร้องมายังหน่วยงานเพ่ือให้เข้าไปตรวจและท าความเข้าใจกับนายจ้างได้ 

- ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดล าดับของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีทั้งหมด ๑๕ ประเด็น ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ๖ ประเด็น และที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนการ
ด าเนินการก าหนดนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การก าหนดนโยบายดังกล่าวถือ
เป็นนโยบายหลักของกระทรวงแรงงาน และส่วนที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
หน่วยงานมีการด าเนินอย่างเข้มงวดแล้วในปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเหตุผลในการลดล าดับของประเทศนั้น หน่วยงาน
จะมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาอบรมฝีมือแรงงานของหน่วยงานเป็นการอบรมทางไกลที่ผู้เข้ารับการ

อบรมและวิทยากรผู้อบรมไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งจะมีการฝึกภาคปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งหน่วยงานใช้
ระบบ ZOOM มาใช้ในการด าเนินการ หน่วยงานจะรับข้อเสนอแนะของกรรมาธิการในการน าระบบ  
E- learning ไปปรับใช้ในการด าเนินการอบรมต่อไป 



๑๖ 
 

ส านักงานประกันสังคม ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับหนี้คงค้างที่รัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมีจ านวน ๖๖,๖๔๗ 

ล้านบาท หนี้ค้างดังกล่าวรัฐบาลไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย แต่ตามกฎหมายหากกองทุนมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่าย
สิทธิประโยชน์รัฐมีหน้าที่อุดหนุนให้กับกองทุนประกันสังคม 

- ชี้แจงเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกับแรงงานกรณีที่ถูกสั่งปิดแคมป์คนงานนั้น กรณีที่ถูกสั่งปิด
โดยรัฐนายจ้างสามมารถยื่นขอเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้แทนลูกจ้างโดยผ่านระบบ E-Service ของ
ส านักงานประกันสังคม โดยจะจ่ายเงินทดแทน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง มีการจ่ายเงินดังกล่าวให้ลูกจ้าง
จ านวน ๒๐,๐๐๐ กว่าราย และกรณีกิจการอ่ืนที่รัฐสั่งปิดมีการจ่ายเงินให้เช่นเดียวกัน รวมที่ได้จ่ายไปแล้ว
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าราย ในส่วนกรณีผู้ประกันตนลาออกหรือถูกเลิกจ้าง มีเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในช่วงการ
แพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙  

- ชี้แจงเกี่ยวกับการเยียวยาในเขตพ้ืนที่สีแดงเข้มใน ๙ กิจการนั้น การก าหนดประเภทกิจการทั้ง  
๙ สาขาเป็นการก าหนดในหมวดใหญ่ ๆ ซึ่งใน ๙ สาขาจะมีกิจการย่อยอีกเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ หากไม่ได้รับ
การเยียวยาหน่วยงานมีการก าหนดระบบอุทธรณ์ข้ึน  
 - ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการการตรวจเชิงรุกและการฉีดวัคซีนนั้น หน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการได้โดยตรง ต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของกรุงเทพมหานคร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่สหภาพคนท างานเห็นว่าการพิจารณาปรับลดงบประมาณควรด าเนินการปรับลดในส่วนที่

ไม่มีความจ าเป็น เพ่ือน ามาเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคนท างานที่อาศัยภายในประเทศ ดังนี้ 

 ๑. การชดเชยรายได้พ้ืนฐานให้แก่แรงงานทุกคนในประเทศ ตั้งแต่อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป 
 ๒. การชดเชยรายได้ของคนงานท่ีต้องหยุดท างานตามมาตรการของรัฐ  
 ๓. การชดเชยรายได้ส าหรับผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ โดยมิใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นเหตุอื่น 
 ๔. การชดเชยเงินสมทบส าหรับผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ โดยรัฐจ่ายสมทบเข้า

กองทุนประกันสังคมแทนผู้ประกันตน 
 ๕. การชดเชยเงินสมทบในกลุ่มแรงงานภาคเกษตร กลุ่มคนท างานอิสระ กลุ่มคนท างานกลางคืน 

และกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้อยู่ประกันสังคม 
 ๖. การชดเชยเงินสมทบให้กลุ่มแรงงานในธุรกิจส่งอาหาร ส่งพัสดุ พนักงานท าความสะอาด พนักงานนวด 
 ๗. การชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอใบอนุญาต หรือด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตท างาน  

วีซ่า การตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมอ่ืน แรงงานข้ามชาติ 
 ๘. การชดเชยการพักหนี้กองทุนเพ่ือการศึกษา กยศ. ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และคนท างาน 

ที่เป็นหนี้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ๙. การชดเชยการพักหนี้ให้กับประชาชน อย่างน้อย ๑ ปี  
๑๐. การชดเชยค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูเด็ก และการศึกษาของเด็กในครัวเรือนแบบถ้วยหน้า 
๑๑. การชดเชยและควบคุมราคาสินค้าท่ีกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ โฆษกกรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบ

สถานประกอบการที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการแต่นายจ้างยังมีค าสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
หน่วยงานได้เข้าไปตรวจสอบหรือไม่ ตรวจสอบในพ้ืนที่ใดบ้าง และขอรายการการใช้งบประมาณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากงบประมาณในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกของแรงงานต่างด้าว เป็นงบประมาณเพ่ือจัดท าข้าว
กล่องจ านวน ๘๐๐,๐๐๐ กล่อง โดยระบุจ านวนงบประมาณที่ใช้ และพ้ืนที่ที่จัดสรรในแต่ละพ้ืนที่จ านวนเท่าใด 
จัดสรรไปในพ้ืนที่ใดบ้าง 

- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในภาคใต้ 
งบประมาณจ านวน ๑๑ ล้านบาท มีการด าเนินการอย่างไร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา 
นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  

นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  
นายมงคล นิ่มสกุล นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 

นางสาวจริงจัง นะแส นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  
ผู้จดสรุปผลการประชุม 


